

Số: /BC- UBND

Bằng Mạc, ngày 08 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát chuyên đề về việc phát triển trồng cây thuốc lá xã Bằng Mạc

Thực hiện Công văn số 05/CV-HĐND-KTXH ngày 19/2/2024 của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát chuyên đề về việc phát triển cây thuốc lá.

Căn cứ Báo cáo số 104/BC-KTXH-ĐGS ngày 15/11/2023 của Đoàn Giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND về việc báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc phát triển trồng cây thuốc lá trên địa bàn xã Bằng Mạc. UBND xã Bằng Mạc đã thực hiện 06 kiến nghị của Đoàn giám sát, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngay từ cuộc họp với Đoàn Giám sát chuyên đề về việc phát triển trồng cây thuốc lá, UBND xã Bằng Mạc đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm đã tập trung triển khai thực hiện, quyết liệt nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư, thu mua nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn xã Bằng Mạc được thực hiện đúng theo hợp đồng giữa các bên và đúng theo quy định của pháp luật.

Trước khi triển khai, giao chỉ tiêu vụ Đông - Xuân năm 2024, UBND xã Bằng Mạc đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với nhân, mời dự có đại diện lãnh đạo Công ty Thuốc lá Ngân Sơn đã được trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trồng thuốc lá và được mời phát biểu, giải đáp những vướng mắc của nhân dân.

Tổ chức cuộc họp mở rộng với các đại diện thôn, xóm để triển khai, giao chỉ tiêu vụ Đông - Xuân đồng thời nhấn mạnh những định hướng và giải pháp thực hiện trong năm 2024. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc hợp đồng ký kết, tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với cây trồng có điều kiện như cây thuốc lá.

UBND xã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, chăm sóc đến khi hoàn thiện công tác thu mua. Chỉ đạo công chức phụ trách, khuyến nông viên phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra hoạt động thu mua trong giai đoạn thu mua năm 2024, đồng thời lập danh sách thống kê các hộ gia đình, cá nhân trồng thuốc lá nhưng không ký kết hợp đồng với đơn vị đầu tư, thu mua nguyên liệu thuốc lá.

II. KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát nắm bắt hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá của thương nhân trên địa bàn hàng; Yêu cầu thương nhân có hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa bàn hàng năm

phải thực hiện nghiêm việc đăng ký diện tích trồng cây thuốc lá và dự kiến sản lượng nguyên liệu thuốc lá theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; thực hiện xác nhận cho thương nhân bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích:

UBND xã Bằng Mạc đã chỉ đạo công chức phụ trách phối hợp với khuyến nông viên, hội nông dân tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá và hoạt động mua bán của thương nhân. Thường xuyên phối hợp để thăm đồng. Báo cáo thường xuyên trong các cuộc họp cơ quan, giao ban đầu tuần để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Nhằm đảm bảo công tác thu mua năm 2024 được thực hiện tốt hơn, UBND xã đã đề xuất yêu cầu nhân viên thu mua của công ty đã ký hợp đồng trên địa bàn xã phải đeo thẻ khi thực hiện thu mua. Có bản niêm yết công khai bảng tiêu chuẩn chất lượng từng phân loại thuốc lá và bảng giá của từng loại tại các điểm thu mua và gửi cho UBND xã để nắm bắt được các thức phân loại, thu mua.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thu mua được chặt chẽ, không có tình trạng mua tại khu này thì khu khác không thu mua đến, vì vậy UBND xã cũng đã đề xuất yêu cầu Công ty thu mua xây dựng kế hoạch thu mua hợp lý, có xác định thời gian, địa điểm thu mua và giá thu mua không được thấp hơn so với giá thị trường và hợp đồng.

Ngay từ đầu năm, phối hợp với triển khai vụ đông xuân, giao chỉ tiêu nông lâm nghiệp đầu năm, UBND xã Bằng Mạc đã nhấn mạnh quán triệt, chỉ đạo các Trưởng thôn phối hợp với ban Công tác Mặt trận tuyên truyền nhân dân không bán cho thương nhân không có hợp đồng, khoogn có giấy phép và tuân thủ hợp đồng với công ty đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn.

Tuân thủ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. Công ty Cổ phần Ngân Sơn hoạt động trên địa bàn hàng năm đơn vị đều đăng ký diện tích trồng cây thuốc lá và dự kiến sản lượng sản xuất trong năm với UBND xã. Được UBND xã Bằng Mạc xác nhận danh sách, diện tích trồng cây thuốc lá.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về địa điểm, thời gian thu mua của các doanh nghiệp, giá thu mua của các doanh nghiệp đã cam kết để người dân biết.

Được sự chỉ đạo của huyện cho Công ty Ngân Sơn đầu tư vùng trồng, liên kết tiêu thụ sản phẩm; UBND xã Bằng Mạc tiếp tục phối hợp với Công ty thuốc lá Ngân Sơn thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin như đài phát thanh, trang tin xã Bằng Mạc, các cuộc họp,... từ công tác trồng, chăm sóc đến địa điểm, thời gian thu mua của doanh nghiệp. Năm 2023 UBND xã Bằng Mạc nhận được bài phát thanh từ công ty về địa điểm, thời gian và giá thu mua và được UBND xã phát hàng ngày cho đến khi hết mùa vụ và hết thời gian thu mua.

Năm 2024, UBND xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền để đảm bảo các thông tin về địa điểm, thời gian và giá thu mua được mọi người dân được

nắm bắt đúng, đủ và kịp thời. Đồng thời thường xuyên giám sát để đảm bảo hoạt động tuyên truyền, công tác thu mua được tuân thủ đúng như hợp đồng đã ký.

3. Tuyên truyền đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, mua bán nguyên liệu thuốc lá. Tuyên truyền người dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc cây thuốc lá. Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để giữ vững, nâng cao giá trị vùng nguyên liệu thuốc lá chuyên canh. Tuân thủ, chấp hành quy định liên quan đến hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp, tránh việc làm ăn gian dối trong quá trình đóng gói sản phẩm.

Cây thuốc lá là cây trồng có điều kiện, vì vậy để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, mua bán nguyên liệu thuốc lá, UBND xã Bằng Mạc đã phối hợp với Công ty Thuốc lá Ngân Sơn tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân ngày 12/01/2024, tại Nhà văn hóa xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng. Tại hội nghị có các lãnh đạo xã và sự có mặt của đồng chí Đặng Đình Châu; Phó Giám đốc Chi nhánh Công Ty cổ phần Ngân Sơn tại thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trực tiếp giải đáp những vướng mắc của nhân dân và trực tiếp tuyên truyền đến các hộ gia đình, cá nhân trồng cây thuốc lá chấp hành đúng theo hợp đồng. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã trực tiếp tuyên truyền và yêu cầu đơn vị thu mua, các hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, mua bán nguyên liệu thuốc lá.

Ngoài ra, tại hội nghị UBND xã phối hợp với Công ty Thuốc lá Ngân Sơn đã triển khai, tuyên truyền và phổ biến về việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc cây thuốc lá. Công ty Thuốc lá Ngân Sơn cũng đã tuyên truyền người dân ưu tiên sử dụng than để hạn chế việc sử dụng củi đun sấy thuốc lá. Bên cạnh đó Công ty Thuốc lá Ngân Sơn cũng đang nghiên cứu loại than sấy thuốc lá phù hợp hơn, đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường.

Từ công tác đầu tư, trồng, chăm sóc đến thu mua UBND xã tuyên truyền, kiểm tra và giám sát hộ gia đình, cá nhân tuân thủ hợp đồng. Nâng cao mối quan hệ giữa ba nhà: Nhà nước – Nhà nông – Doanh nghiệp, đảm bảo việc tuân thủ, chấp hành quy định liên quan đến hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp, tránh việc làm ăn gian dối trong quá trình đóng gói nguyên liệu.

4. Hằng năm UBND xã cần thực hiện tốt công tác phối hợp các doanh nghiệp thống kê số hộ, diện tích được công ty đầu tư và ký hợp đồng đầu tư bao tiêu sản phẩm. Thống kê diện tích, sản lượng, số hộ không ký hợp đồng đầu tư, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp.

UBND xã Bằng Mạc phối hợp chặt chẽ với Công ty Thuốc lá Ngân Sơn thực hiện thống kê số liệu, diện tích được công ty đầu tư và ký hợp đồng đầu tư bao tiêu sản phẩm. Kiểm tra lại số liệu thống kê trước khi xác nhận cho đơn vị đầu tư, bao tiêu sản phẩm. Thực hiện tuân thủ khoản 6 điều 15 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng, Chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, hàng năm công ty đầu tư trồng cây thuốc lá phải đăng ký diện tích trồng cây thuốc lá và dự kiến sản lượng nguyên liệu thuốc lá với chính quyền địa phương (UBND cấp xã).

Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, UBND xã Bằng Mạc tiến hành rà soát thống kê lại diện tích, sản lượng, số hộ không ký hợp đồng đầu tư bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp năm 2023 và tiếp tục thực hiện các năm tiếp theo.

5. Làm tốt công tác thực hiện tổng hợp số liệu thương nhân đầu tư trồng cây thuốc lá đã đăng ký diện tích trồng cây thuốc lá và dự kiến sản lượng nguyên liệu thuốc lá đính kèm bản sao bản đăng ký; số liệu bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích và đính kèm bản sao, bảng kê để báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Trên địa bàn xã Bằng Mạc có một đơn vị đầu tư, ký hợp đồng thu mua, bao tiêu sản phẩm là Công ty Thuốc lá Ngân Sơn. Tiếp thu ý kiến của Đoàn Giám sát, UBND xã Bằng Mạc năm 2024 đã yêu cầu Công ty Thuốc lá Ngân Sơn đính kèm bản sao đăng ký với bản đăng ký diện tích trồng cây thuốc lá và dự kiến sản lượng nguyên liệu thuốc lá.

Bên cạnh thực hiện ký kết hợp đồng, UBND xã Bằng Mạc phối hợp đơn vị đầu tư tổng hợp số liệu bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích và đính kèm bản sao, bảng kê để báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

6. Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư và thu mua thuốc lá trên địa bàn; bám sát giá, loại phân bón và thời gian cấp phân bón của công ty đầu tư trên địa bàn xã. Khi phát hiện những tổ chức, cá nhân thu mua thuốc lá không có giấy phép; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2023 UBND xã Bằng Mạc chưa thực sự bám sát hoạt động thu mua vì vậy đã xảy ra tình trạng công ty và nhân dân mua bán không thuận lợi, nhiều hộ gia đình không được công ty đến thu mua, thời gian thu mua kéo dài khiến chất lượng thuốc lá giảm. Tiếp thu những ý kiến của Đoàn Giám sát và rút kinh nghiệm từ năm 2023, năm 2024 UBND xã Bằng Mạc sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư và thu mua thuốc lá trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo công chức phụ trách, khuyến nông viên phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động đầu tư, thu mua thuốc lá trên địa bàn.

Đối với phân bón, năm 2024 giá phân bón cao hơn giá năm 2023 vì vậy để nhân dân có câu trả lời về những thắc mắc đối với giá phân bón tăng, tại Hội nghị đối thoại UBND xã đã tạo điều kiện cho nhân dân được hỏi trực tiếp đơn vị Công ty Thuốc lá Ngân Sơn.

Chuẩn bị cho công tác thu mua trên địa bàn được diễn ra tốt hơn, chặt chẽ và đúng quy định, UBND xã Bằng Mạc đã đề nghị Công ty khi thu mua phải cho nhân viên thu mua đeo thẻ có tên nhân viên và đơn vị công ty, ngoài ra UBND xã tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thu mua từ năm 2024 và khi phát hiện những tổ chức, cá nhân thu mua thuốc lá không có giấy phép sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

1.1. Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của HĐND, UBND huyện và các phòng ban huyện để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, thu mua và việc phát triển trồng cây thuốc lá trên địa bàn xã Bằng Mạc.

1.2. Công ty Thuốc lá Ngân Sơn hoạt động trên địa bàn xã chấp hành tốt những quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho nhân dân được đầu tư và phát triển đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND xã.

1.3. Người dân cơ bản được ký kết và tuân thủ hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty thuốc lá Ngân Sơn, được đầu tư phân bón, giống và chuyển giao hướng dẫn về tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất.

2. Khó khăn

2.1. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu mua của UBND xã đối với các tư nhân còn gặp nhiều khó khăn do nhiều tư thương không có giấy phép, hoạt động thu mua ngoài giờ, trong đêm vì vậy gây khó khăn cho cán bộ, công chức phụ trách trong việc giám sát và thống kê các tư thương hoạt động trên địa bàn chưa kịp thời trong việc xử lý, lập biên bản.

2.2. Hợp đồng đầu tư và thu mua cây thuốc lá được thực hiện ngay từ đầu mùa vụ, tuy nhiên như các năm trước có một số ít hộ gia đình chưa tuân thủ hợp đồng, vẫn còn hiện tượng bán cho tư thương khi tư thương thu mua giá cao hơn 1.000^d đến 2.000^d. Đối với các hộ tuân thủ hợp đồng, đợi công ty thu mua thì việc thu mua kéo dài thời gian, công tác bảo quản nguyên liệu thuốc lá của nhân dân còn hạn chế khiến cho chất lượng nguyên liệu thuốc lá giảm, có hiện tượng ẩm mốc.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức phụ trách đôi lúc chưa được sát sao chưa nắm được tình hình hoạt động mua bán ngoài giờ nhất là trong đêm của cá nhân tư thương.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát chuyên đề về việc trồng cây thuốc lá trên địa bàn xã Bằng Mạc./.

Nơi nhận

- Ban KT-XH HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các thành viên Đoàn GS;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- Lưu: VT, ĐC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Tiến Doan